



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ชีวิตคุณภาพ

วันที่: อังคาร 13 มิถุนายน 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16529

หน้า: 12 (ล่างขวา)

Col.Inch: 20.88 Ad Value: 22,968

PRValue (x3): 68,904

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สศก. ระบุ ส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปอาเซียน ไตรมาสแรกมูลค่าส่งออก 1

สศก. ระบุ ส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปอาเซียน ไตรมาสแรก มูลค่าส่งออก 1 แสนล้านบาท ไทยได้เปรียบดุลการค้า 53,387 ล้านบาท

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึง
สถานการณ์การค้าสินค้าเกษตร
และยางพาราธรรมชาติของไทย
กับอาเซียน 9 ประเทศ ได้แก่



บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม ในช่วง 3 เดือนแรก
(มกราคม - มีนาคม) ปี 2566 พบว่า ไทยมีมูลค่า
การค้า รวม 148,736 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
4.18 ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยมีมูลค่า
ส่งออก 101,062 ล้านบาท สินค้าเกษตรส่งออกสำคัญ
ได้แก่ น้ำตาล เช่น น้ำตาลทรายแดง น้ำตาลทรายขาว
น้ำตาลทรายบริสุทธิ์ / เครื่องดื่มชูกำลัง / ข้าว / เครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น นมยูเอชที นมถั่วเหลือง / อาหาร
ปรุงแต่ง เช่น เต้าหู้ แอลกอฮอล์ผง ครีมเทียม /
น้ายางธรรมชาติ / อาหารสุนัขหรือแมว / ขอสและ
ของปรุงแต่งสำหรับทำขอส เช่น ผงปรุงรส น้ำปลา
น้ำมันหอย ขอสพริก เครื่องแกงสำเร็จรูป / ของปรุงแต่ง
ชนิดที่ใช้เลี้ยงสัตว์

สำหรับการนำเข้ามีการขยายตัวลดลง โดยมี
มูลค่าการนำเข้า 47,674 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565
ร้อยละ 2.81 สินค้าเกษตรนำเข้าสำคัญ ได้แก่

มันสำปะหลัง เช่น มันเส้น มันสำปะหลังอัดเม็ด และ
มันสำปะหลังแช่แข็ง / เมล็ดข้าวโพดสำหรับคั่ว
(بوبคอร์น) และข้าวโพดที่เหมาะสมสำหรับมนุษย์บริโภค
และทำอาหารสัตว์ / อาหารปรุงแต่ง เช่น เต้าหู้
แอลกอฮอล์ผง ครีมเทียม / นูทรีทีฟมีเยลลี่ / อาหารปรุงแต่ง
สำหรับทารกหรือเด็กเล็ก / ไขมันและน้ำมันที่ได้จากพืช
เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพด มะพร้าว ถั่วลิสง / เมล็ดหูก
และแป้งหยาบของข้าว / ปลาทุบบรรจุกระป๋อง /
ขนมจำพวกเบเกอรี่ เช่น บิสกิต เค้ก เพสทรี / โคมี่ชีวิต

เมื่อพิจารณาภาพรวมแล้ว ไทยยังคงได้เปรียบ
ดุลการค้าในตลาดอาเซียนช่วง 3 เดือนแรก คิดเป็น
มูลค่า 53,387 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.53)

ทั้งนี้ สถิติการค้าสินค้าเกษตรไทยยังคงเติบโต
ได้ดีและสินค้าเกษตรไทยก็ยังเป็นที่ต้องการในตลาด
อาเซียนและยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประกอบกับ
เกษตรกรไทยมีการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ
มาตรฐานตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละ
ประเทศ รวมถึงการดำเนินนโยบายและมาตรการ
ของภาครัฐในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
โดยเน้นการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดตามนโยบายการตลาดนำการผลิต และเพื่อให้
สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก และมี
ช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตรมากขึ้น ซึ่งเป็น
ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการค้าให้เติบโตต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/ภูมิภาค - การเมืองท้องถิ่น

วันที่: อังคาร 13 มิถุนายน 2566

ปีที่: 73 **ฉบับที่:** 25090 **หน้า:** 12 (ซ้าย)

Col.Inch: 23.13 **Ad Value:** 19,660.50 **PRValue (x3):** 58,981.50 **คลิป:** ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คาดผลผลิตสินค้าเกษตรปีนี้เพิ่มขึ้น สศก.เฝ้าติดตามผลกระทบต่อเนื่อง

คาดผลผลิตสินค้าเกษตรปีนี้เพิ่มขึ้น สศก.เฝ้าติดตามผลกระทบต่อเนื่อง

นายวินิต อธิสุข รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญในปี 2566 ว่า จากปัจจัยสำคัญของปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากตั้งแต่ปี 2565 ช่วงเดือนกันยายน ที่มีพายุโนรูเข้ามาประเทศไทยทำให้มีปริมาณน้ำฝนสูงกว่าค่าปกติ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่และปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำตามธรรมชาติมีมากกว่าปีที่แล้วส่งผลให้เกษตรกรมีความมั่นใจในการเพาะปลูก มีน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูกมีเพียงพอประกอบกับราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี จูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาอีกทั้งสินค้าเกษตรบางชนิดมีโครงการส่งเสริมการปลูกคุณภาพโดยการผลิตนอกฤดูเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญหลายชนิดในปีนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น

นายวินิต กล่าวต่อว่า จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุรเดช สมิเปรม เป็นประธาน และรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายวินิต อธิสุข ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมได้พิจารณาและคาดการณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญหลายชนิดเพิ่มขึ้น อาทิ ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ลำไยทุเรียน กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดำ เป็นต้น โดยหากพิจารณาสินค้าแต่ละชนิดพบว่า ข้าวนาปรังเพาะปลูกทั่วประเทศ 11.746 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

ร้อยละ 23.03 ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 7.614 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.39 ปาล์มน้ำมัน เนื้อที่ให้ผลรวมทั้งประเทศ 6.252 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 1.66 ให้ผลผลิต รวมทั้งประเทศ 19.892 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.36

“ยางพารา เนื้อที่ให้กรีดได้รวมทั้งประเทศ 21.986 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 0.26 ให้ผลผลิตรวมทั้งประเทศ 4.951 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.59 ทุเรียน เนื้อที่ให้ผลรวมทั้งประเทศ 1.055 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 11.95 ให้ผลผลิต รวมทั้งประเทศ 1.577 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.20 โดยผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลทั้งประเทศ 1.495 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.82 กุ้งขาวแวนนาไม ปี 2566 เนื้อที่เลี้ยงรวมทั้งประเทศ 270,547 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 0.55 ปริมาณการผลิตรวมทั้งประเทศ 375,809 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.19 ส่วนผลผลิตต่อไร่ต่อปี รวมทั้งประเทศ 1,389 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.65 กุ้งกุลาดำ ปี 2566 เนื้อที่เลี้ยงรวมทั้งประเทศ 9,601 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 2.55 ปริมาณการผลิตรวมทั้งประเทศ 18,826 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.53 ส่วนผลผลิตต่อไร่รวมทั้งประเทศ 1,961 กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.98 ทั้งนี้ สศก. จะยังคงติดตามสถานการณ์การผลิตภัยแล้งฝนทั้งช่วงสภาพภูมิอากาศโรคระบาดในพืช และสัตว์ ในช่วงการเจริญเติบโตจนถึงช่วงเก็บเกี่ยว ซึ่งอาจส่งผลต่อทั้งปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเพื่อนำมาปรับค่าพยากรณ์ต่อไป” นายวินิต กล่าว

บึงกาฬ เปิดโครงการสัมมนาผู้ซื้อพบผู้ขายตลาดเครือข่าย ยางพารา

© 12 มิถุนายน 2566 21:02 น. 👤 สยามรัฐออนไลน์ 📍 ชาวทั่วไทย



วันที่ 12 มิ.ย.66 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายอากาศ อินทิสาร ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย ได้เปิดโครงการ "สัมมนาผู้ซื้อพบผู้ขายตลาดเครือข่าย" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2566 ของสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย โดยมี นายวีระวัฒน์ เปรมปรัชญา ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ ร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากกลุ่มผู้ซื้อจาก บริษัท ไทยอิสเทิร์น จำกัด มีนายวรพงษ์ เชิงวิวัฒน์กิจ ผจก.สรรหาวัตถุดิบ นายอดิศร ยุทธชุม ผจก.คุณเหมย จากบริษัท เซ้าท์แลนด์ จำกัด และนายบัวพันธ์ วงศ์จันทร์ นายก ทต.โคกก่อง ร่วมพบปะกับผู้กลุ่มเกษตรกรผู้ขายยางด้วย





นายอากาศ อินทิสาร กล่าวว่่า สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย มีภารกิจส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการในพื้นที่ เขตรับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 10 จังหวัด ให้บริการซื้อขายยางก้อนถ้วย ยางเครป และน้ำยางสด โดยมีกลุ่มเกษตรกรสถาบันเกษตรกร เข้าร่วมเป็นสมาชิกตลาดเครือข่ายตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย จำนวน 50 เครือข่าย ซึ่งสมาชิกตลาดเครือข่ายบางแห่ง อยู่ห่างไกลตลาดกลางประสพหาราคายางที่ซื้อขายมีราคาต่ำ บางเครือข่ายถูกเอาเปรียบในเรื่องราคาจากพ่อค้าคนกลางกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่เป็นสมาชิกตลาดเครือข่ายตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคายสามารถซื้อขายผลผลิตยางพาราในราคาที่สูงขึ้น และลดความเสี่ยงจากการขาดทุนในการซื้อขายยางดังนั้น สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย จึงได้จัดทำโครงการการพัฒนาตลาดกลาง สำหรับสินค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน "สัมมนาผู้ซื้อ-ผู้ขาย" เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการต่างๆ รวมทั้งเข้าใจในกฎระเบียบการค้าเนินงานของตลาดกลางยางพาราให้มากขึ้นพร้อมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพของผลผลิต และสร้างโอกาสทางการตลาดให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับผู้ซื้อตลอดจนการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและเพิ่มอัตราการต่อรองทางการค้าเพิ่มมากขึ้น



ADVERTISEMENT

ส่วนวัตถุประสงค์หลักของโครงการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านตลาดซื้อ-ขาย ยางพารา แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่เป็นสมาชิกตลาดเครือข่าย สำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตจากยางพารา เป้าหมายของโครงการ มีการสัมมนาร่วมกันระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขาย จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 40 คน รวม 160 คน ผู้ซื้อ-ผู้ขาย กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีความร่วมมือในด้านการตลาด มีความเข้าใจ และเกิดประสิทธิภาพ ในการซื้อขายผลผลิตผ่านตลาดกลางยางพารามากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

นายบัวพันธ์ วงศ์จันทร์ กล่าวในนามผู้ซื้ออย่างแต่อยากจะถามกลุ่มผู้ซื้อรายใหญ่คือตัวแทนจากโรงงานไทยอิสิเทิร์นและเซ้าท์แลนด์ที่มาวันนี้แทนกลุ่มเกษตรกรว่า หลักเกณฑ์การคิดหรือตีประเมิน DRC คุณภาพยางพารามีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้าง เพราะชาวสวนกรีดยาง 6-8 มีจึงนำยางก้อนถ้วยออกขาย ถือว่ามาตรฐานอยู่แล้ว ยิ่งถ้าเป็นยางกรีดยางใหม่ 11-12 มีดจึงนำออกขาย คนตีเปอร์เซ็นต์ DRC (การหาปริมาณเนื้อยางแห้ง หรือ Dry Rubber content) กลัวแต่โรงงานจะขาดทุน ห่วงแต่กำไร จึงตีให้เปอร์เซ็นต์ต่ำ ยิ่งขายจะนำเข้าไปขายยิ่งจะโดนกดราคา แต่ถ้าเป็นขาประจำดูเหมือนว่าจะเล็กลง กันไว้ให้ราคาสูง จึงอยากขอร้องให้ความเป็นธรรมสำหรับชาวสวนยางด้วย



นายวรพงษ์ เจริญวิวัฒน์กิจ ผจก.ไทยอีสเทิร์นกล่าวตอบว่า พ่อค้ารายย่อยไปประมูลสู่ราคาตามลานยาง พอลานแรกอยู่ในอันดับ 2-3 พอไปลานถัดไปจะเอายางให้ได้จึงยอมทุ่มประมูลหรือสู่ราคาที่สูงขึ้น โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพยางว่าเป็นอย่างไร มีสิ่งเจือปนหรือไม่ พวกนี้ก็มีส่วนทำให้การขายได้ราคาต่ำ การเก็บสต็อกไว้ขายก็มีส่วนที่จะได้ราคาที่สูงขึ้น แต่อย่างว่าการเก็บไว้นานก็มีความเสี่ยงราคายางจะตกต่ำ ก็อาจทำให้ขาดทุนได้ จากนั้นได้เชิญชวนให้ชาวสวนมาร่วมเป็นสมาชิกกับ บริษัทไทยอีสเทิร์น จำกัด ซึ่งนอกจากขายได้ราคาดีแล้วยังจะได้ราคาเพิ่มพิเศษอีกด้วย

ADVERTISEMENT

0
ถูกใจ
แชร์

ศิริราช: รถใหม่และรถมือสองที่ขายไม่ออกถูกส่งมอบโดยแทบไม่ต้องเสียอะไรเลย
ข้อเสนอรถยนต์ใหม่และมือสองที่ดีที่สุด - ค้นหาราคา
ข้อเสนอรถยนต์ | ค้นหาโฆษณา | Sponsored

ค้นหาเลย

ราคาของบ้านคอนเทนเนอร์เหล่านี้อาจทำให้คุณประหลาดใจ (ดูราคา)
บ้านคอนเทนเนอร์ | ค้นหาโฆษณา | Sponsored

ค้นหาเลย

สยามรัฐใช้คุกกี้เพื่อเสริมประสบการณ์การใช้งาน ศึกษาเพิ่มเติม นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายคุกกี้

ยินยอม

สมัครใช้งาน

อีเมลหรือโทรศัพท์

รหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

ลืมบัญชีใช่หรือไม่



ราคายางวันนี้ แฉงราคาเศษยาง ยางแผ่น น้ำ วิเคราะห์เจาะลึก ทิมราคายางดอทคอม

10 ชม. ·

ราคาซื้อขายล่วงหน้าอย่างสดโดยวิธีตกลงราคา ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2566 โดย การยางแห่งประเทศไทย <http://rakayang.net/vip/view.php?idr=18978>

ราคาซื้อขายล่วงหน้าอย่างสดโดยวิธีตกลงราคา ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2566 โดย การยางแห่งประเทศไทย

สาขา	ราคา (บาท/ตัน.)	สัญญา (บาท/ตัน.)	ปริมาณ (ตัน.)	กำไร (บาท/ตัน)	ติดตามได้ที่
สงขลา	44.00	0.50	146,000	- 1,810	
สุราษฎร์	43.50	0.50	-	-	
นราธิวาส	43.50	0.50	-	-	

สรุป ... บาท 178% สัญญา ... บาท

2

แชร์

ภาษาไทย · English (UK) · 日本語 · Español · Português (Brasil)

ความเป็นส่วนตัว · เงื่อนไข · ลงโฆษณา · ตัวเลือกโฆษณา · คู่มือ · เพิ่มเติม
Meta © 2023

ดูเพิ่มเติมจาก ราคายางวันนี้ แฉงราคาเศษยาง ยางแผ่น น้ำ วิเคราะห์เจาะลึก ทิมราคายางดอทคอม บน Facebook

เข้าสู่ระบบ

หรือ

สร้างบัญชีใหม่